

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๘๗๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถ.วิจิตรสุการ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมการเขียนเรียงความ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลุกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการเขียนเรียงความ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้สู่การอ่านเข้าใจเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐานหลักสูตร มีพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ รวมทั้งเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย” ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจงและเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เขียนเรียงความ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลุกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่

๑.๑ ให้นักเรียนเขียนเรียงความตามศักยภาพตามช่วงวัย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ครูผู้สอนคัดเลือกผลงานดีเด่นของนักเรียน จัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคัดเลือกผลงาน เพื่อมอบเกียรติบัตรชื่นชมผลงานให้นักเรียนและโรงเรียน การคัดเลือกให้พิจารณาอย่างอิสระตามความเหมาะสม สำหรับการดำเนินงานให้จัดทำเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะคัดเลือกผลงานเพื่อจัดทำคลิปหรือวีดิทัศน์สั้นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเขียนเรียงความของนักเรียน เพื่อนำเสนอในรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”

๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปและคัดเลือกผลงานดีเด่นของนักเรียนในปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับเกียรติบัตรชื่นชมผลงานภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ และการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษาภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษากำหนดประเด็นและฝึกฝนการเขียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การปลุกฝังความรักชาติ หรือความรักถิ่นแผ่นดินเกิด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

โทร ๐๘๗ ๒๑๓๓๗๗๐๖

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

รายละเอียด

การเขียนเรียงความเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด

ระดับชั้น	รายละเอียด
ป.๑	รูปแบบการเขียน : เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ ความยาว ๘ - ๑๐ บรรทัด เนื้อหาการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ : เรื่องเล่าของครอบครัว ความรักความภาคภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่นหรือชาติไทย
ป.๒	รูปแบบการเขียน : เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ หรือตามจินตนาการ ความยาว ๑๐ - ๑๕ บรรทัด เนื้อหาการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ : เรื่องเล่าของครอบครัวหรือชุมชน ความรักความภาคภูมิใจที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ป.๓	รูปแบบการเขียน : เขียนเรื่องตามจินตนาการ ความยาว ๑๐ - ๑๕ บรรทัด เนื้อหาการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ : เรื่องเล่าของครอบครัวหรือชุมชน ความรักความภาคภูมิใจที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เรื่องราวของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศไทย
ป. ๔ - ป.๖	รูปแบบการเขียน : เขียนเรียงความ ความยาว ๑๕ - ๒๐ บรรทัด เนื้อหาการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ : ประวัติและเรื่องราวของบุคคลสำคัญของชาติไทยในสมัยต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์) ความรักความภาคภูมิใจที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ม.๑ - ม.๓	รูปแบบการเขียน : เขียนเรียงความ ความยาว ๒๕ - ๓๐ บรรทัด เนื้อหาการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในสมัยต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ความรักความภาคภูมิใจที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ม.๔ - ม.๖	รูปแบบการเขียน : เขียนเรียงความ ความยาว ๓๐ - ๓๕ บรรทัด เนื้อหาการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ : ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย ความรักความภาคภูมิใจและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย